

ĐÀO DUY ANH- CHÚ ONG CHĂM CHỈ CỦA CHI ĐỘI 9A2

Em Đào Duy Anh là một chú ong chăm chỉ, nhiệt tình, trách nhiệm và đầy tình yêu thương của chi đội 9A2 trường THCS Cự Khối.



Với ngoại dễ thương, đôi mắt to tròn, vàng trán cao toát lên vẻ thông minh, nhanh nhẹn khiến cho mọi người phải ấn tượng ngay trong lần đầu gặp Duy Anh. Khi đến trường, bạn luôn mặc gọn gàng, sạch đẹp trong bộ đồng phục, thể hiện rõ nét đẹp thanh lịch, văn minh của một người học sinh Thủ đô. Duy Anh sở hữu một nụ cười duyên, tính cách cởi mở, hòa đồng và thân thiện. Bên cạnh đó, bạn luôn lễ phép với thầy cô, chan hòa với bạn bè và đặc biệt là tài năng hội họa sắc nét nên được mọi người yêu quý, tin cậy.

Duy Anh luôn hòa nhã, thân thiện với bạn bè, lễ phép với thầy cô. Duy Anh là một học sinh gương mẫu, trách nhiệm trong học tập cũng như mọi công việc được giao. Ở lớp, bạn luôn chăm chú nghe giảng, tích cực xây dựng bài, ghi chép vở đầy đủ, khoa học cẩn thận. Trong mọi giờ học, Duy Anh luôn lan tỏa tinh thần học tập của mình tới các bạn trong lớp nên giờ học của lớp luôn sôi nổi, hào hứng. Đặc biệt em có niềm đam mê với bộ môn GDCD. Trong kỳ thi chọn học sinh giỏi tham gia dự thi học sinh giỏi cấp thành phố năm học 2022 - 2023 vừa qua, Duy Anh đã xuất sắc vượt qua gần 40 thí sinh để giành một suất dự thi vòng thành phố môn Giáo dục công dân. Đó không chỉ là thành tích của riêng Duy Anh mà còn là niềm vinh dự, tự hào của chi đội 9A2, của tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trường THCS Cự Khối. Không chỉ chăm chỉ, miệt mài học tập mà Duy Anh còn rất nhiệt tình tham gia các hoạt động phong trào của trường, lớp.

Duy Anh không chỉ là tấm gương sáng của lớp, của trường mà em còn là niềm tự hào của gia đình. Tin rằng với sự chăm chỉ, nỗ lực học hỏi của Duy Anh, em sẽ sớm chinh phục được những ước mơ của riêng mình. Chúc cho Duy Anh luôn tự tin và can đảm đối mặt với những khó khăn, thử thách trên con đường chinh phục tri thức.



Duy Anh tham gia hội thi vẽ tranh chào mừng ngày NGVN 20-11